



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า จะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่มีลำดับถัดไป ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบ

๒. บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหา และเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนแม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แล้วหรือได้ทำสัญญาจ้างเพื่อจัดจ้างไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จะยกเลิกสัญญาทันที และรายงาน ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป

๑.สังกัด สำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตามลำดับดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนนสอบ ภาค(ค)สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)	คะแนนสอบ ภาค(ค) สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ ลำดับที่
๐๑ - ๒	นายชัยณรงค์ แสงแก้ว	๔๗	๔๘.๒๕	๙๕.๒๕	๑
๐๑ - ๑	นายอดุลย์ อางหาญ	๔๔.๕	๔๘	๙๒.๕	๒

๒.สังกัด สำนักปลัด ตำแหน่ง คนงาน

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนนสอบ ภาค(ค)สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ	ได้ลำดับที่
๐๒ - ๑	นางสาวกุสุมา แสงภักดี	๙๕.๕	๙๕.๕	๑

(ลงชื่อ)



(นายวิโรจน์ จุฬวิทัศน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา